

TỰ HÀO MÁI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THÁI

Người ta thường nhắc về thanh xuân là thước phim đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Tôi cũng vậy! Thanh xuân và sự nghiệp của tôi ở trong chính ngôi trường mà tôi đang giảng dạy NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC – TIỂU HỌC ĐỒNG THÁI.



Mái trường thân thương này cũng là nơi thực hiện hoá ước mơ, hoài bão của tôi từ ngày còn bé. Và rồi thật may mắn, ngày ra trường tôi được nhận công tác tại đây. Ngày ấy, khi về trường tôi thực sự đã rất bồi hồi, lo lắng. Nhưng khi được gặp gỡ và nhận được sự sẻ chia từ Ban giám hiệu nhà trường, mọi băn khoăn trong tôi dần tan biến. Và tất cả cảm xúc ấy đã qua đi, nhường chỗ cho những lời động viên, tâm sự của đồng nghiệp, những tiếng cười, niềm yêu mến của các em học sinh đã tạo động lực cho tôi vững tin hơn trên con đường sự nghiệp giáo dục của mình.

Khi viết những dòng này, trong tôi dường như có một thước phim tua chậm lại những khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp đẽ mà tôi đã trải qua cùng các đồng nghiệp thân yêu: Chúng tôi háo hức cùng nhau chuẩn bị văn nghệ cho ngày khai giảng, cùng nhau trang trí sân khấu ngày Tết, cùng nhau tổ chức trung thu cho học sinh,

rời những buổi sinh hoạt chuyên môn, ...những buổi lao động vất vả nhưng đong đầy niềm vui, tiếng cười.

Không những vậy, ở nơi đây tôi còn nhận được sự chỉ bảo tận tình của thế hệ thầy cô đi trước dành cho giáo viên trẻ chúng tôi. Chúng tôi luôn được các cô, các chị bảo ban, trao đổi giúp đỡ nhau trong công việc, cũng như chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Chính vì vậy, ngôi trường Tiểu học Đồng Thái đã trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn là niềm tự hào của tất cả các giáo viên trong nhà trường. Ở đó, có những người thầy, người cô thật tận tụy và tâm huyết, những người bạn thật chân thành, những học sinh thân yêu của tôi.



Đã có ai đó nói với tôi rằng: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.” Thật đúng như vậy, để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, “người đưa đò” phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Dẫu biết rằng trước mắt còn biết bao gian nan và thử thách, một người giáo viên trẻ như tôi sẽ không tránh khỏi được những bờ ngõ của “người lái đò” còn non kinh nghiệm. Nhưng hơn ai hết, tôi hi vọng bằng sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, các học trò của tôi sẽ có những tiết học thật thú vị, tràn ngập niềm vui dưới mái

trường Tiểu học Đòng Thái, để các luôn em cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc!





Giáo viên
Nguyễn Hải Hà